
  

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๗ วันเสารท่ี ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗  

 

๑.๒ การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพ่ือสะสมในระบบคลังหนวยกิต ใหกับนักเรียน              
ในโรงเรียนมัธยมศึกษา  

ประธานไดใหแจงประชุมทราบวาเม่ือวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๐๐ น.   
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ไดเชิญนางนภาพร พงษขัน ผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
ลำปาง ลำพูน นายวิโรจ หลักหม้ัน ผูอำนวยการโรงเรียนลำปางกัลยาณี และนายนิรันดร หม่ืนสุข ผูอำนวยการ
โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย มารวมหารือเพ่ือพิจารณาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพ่ือสะสมในระบบคลัง
หนวยกิต ให กับนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยมีรองอธิการบดีฝายวิชาการ เขารวมหารือดวย                
สรุปสาระสำคัญในขอคำถามบางประการท่ีจะตองหารือรวมกันตอไป ดังนี้ 
   ๑. การลงทะเบียนเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีจำนวนคาบเรียนมาก
อยูแลวใน ๕ วัน (จันทร - ศุกร) ในการจัดใหนักเรียนลงทะเบียนเรียนเรียนรายวิชาท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 
เปดสอน เพ่ือสะสมในระบบคลังหนวยกิต ดังนั้น ในการท่ีจะใหนักเรียนลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพ่ิมเติม              
จากปกติตามท่ีโรงเรียนจัดแลว จะดำเนินการอยางไร  
   ๒. การลงทะเบียนเรียน จะเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาเทาไร  
   ๓. การสอน อาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จะไปสอนท่ีโรงเรียนหรือสอนผานสื่อ
อิเล็กทรอนิกส (Online) หรือนักเรียนมาเรียนท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในเรื่องนี้จะดำเนินการอยางไร 
   ๔. นักเรียนท่ีเรียนสะสมในระบบคลังหนวยกิต ถาไดหนวยกิตจำนวนหนึ่งแลว                 
เม่ือสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา นักเรียนจะไดรับสิทธิในการเขาศึกษาตอในสาขาวิชาท่ีตนเองสนใจ           
ท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางไดหรือไมอยางไร 

 ในรายละเอียดขอคำถามดังกลาวและอ่ืน ๆ จะได รวมกันหารือ ท้ังสองฝาย                    
เพ่ือความเขาใจและกำหนดแนวปฏิบัติใหชัดเจน สำหรบัการบริหารจัดการเรียนการสอนเพ่ือสะสมในระบบคลัง
หนวยกิต ใหกับนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอไป 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


